

## Giăng 10:27-29

'Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha.'

Đức Chúa Trời cũng miêu tả mối liên hệ của chúng ta với Chúa Jesus như Ngài là người chăm sóc và bảo vệ. Trong **Giăng 10:27-29** Chúa Jesus được ví như hình ảnh của người chăn đảm bảo sự an toàn của bầy chiên Ngài.

*Chúa Giê-xu nói gì về sự cam kết của Ngài với bạn?*

*Sự an toàn trong mối quan hệ của bạn với Chúa tùy thuộc vào ai?*



## Tóm Tắt Suy Nghĩ Và Các Bước Tiếp Theo

*Những lẽ thật nào được phán với tâm lòng bạn hôm nay?*

*Có ai đó mà bạn có thể chia sẻ về điều đó trong tuần này không?*

*Dựa trên những phân đoạn Kinh Thánh ở trên, có bất cứ điều gì bạn muốn bao gồm khi nói về trở thành một Cơ Đốc Nhân là thế nào không?*

Khi kết thúc, chúng ta hãy tạ ơn Ngài về những lẽ thật về những gì Ngài đã làm cho chúng ta.

Tuần này bạn được khuyến khích để nhìn nhận nhiều lợi ích mới từ mối quan hệ của bạn với Chúa. Mỗi ngày hãy đọc một đoạn trong Kinh Thánh được nêu dưới đây và suy nghĩ về những gì Chúa đã ban cho bạn. Hãy suy nghĩ về cách điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào. Sau đó, viết ra điều bạn khám phá được và tạ ơn Chúa vì món quà của Ngài. Để giúp bạn ghi nhớ những lẽ thật quan trọng này mỗi ngày, hãy chọn một vài câu để học thuộc lòng.

**Giăng 3:16-18**

**Ê-Phê-Sô 1:7-8**

**Giăng 5:24**

**Cô-Lô-Se 1:13-14**

**I Phi-E-Rơ 1:3-5**

**I Phi-E-Rơ 3:18**

# 1 Những cuộc hội thoại về đức tin căn bản: BẮT ĐẦU MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CHÚA



*Hầu hết mọi người trong nền văn hóa của chúng ta sẽ định nghĩa Cơ Đốc Nhân là gì?*

*Quan điểm của bạn về Cơ Đốc Nhân có khác với định nghĩa đó không?*

## Mối Quan Hệ Cá Nhân Với Chúa

Kinh Thánh giải thích rằng Cơ Đốc Nhân (một tín đồ của Đấng Christ) là người có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời dùng hình ảnh về lòng hiếu khách để cho chúng thấy một bức tranh về mối quan hệ đặc biệt mà chúng ta có thể có với Ngài.

### Đọc Khải-huyền 3:20

**Đấng Christ ban tặng điều gì cho những người mời Ngài bước vào cuộc sống của họ?**

*Điều này miêu tả loại mối quan hệ nào?*

*Bạn muốn nói về điều gì khi Ngài ngồi ăn với bạn?*



Kinh Thánh cũng miêu tả mối quan hệ của bạn với Chúa như mối liên hệ của một gia đình.

### Đọc Giăng 1:12

**Điều này tạo ra mối quan hệ như thế nào giữa bạn với Chúa?**

*Bạn đã từng có cái nhìn về Đức Chúa Trời khác biệt như vậy? Nếu có, bạn nhìn nhận Ngài như thế nào?*

**Bạn được yêu cầu làm gì để có mối liên hệ này?**

*Bạn có mời gọi Đấng Christ bước vào cuộc đời bạn và làm bạn trở thành con cái Ngài hay không?*

*Nếu bạn đã làm như vậy, tại sao bạn lại chọn làm điều đó? Nếu không, bạn có thể cho biết vì sao không?*

### Khải Huyền 3:20

'Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.'

### Giăng 1:12

'Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.'

## Cô-lô-se 1:21-22

Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của Con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài;

## Ê-phê-sô 2:4-5, 8-9

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu . . . Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.

## Giăng 10:10

'Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiến được sự sống và sự sống sung mãn.'

## II Cô-rinh-tô 5:17

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới.

## Nền Tảng của Mối Quan Hệ của Bạn với Chúa

Nhiều người nghĩ rằng một người trở thành một Cơ Đốc Nhân dựa trên nơi anh ta sinh ra, anh ta là người như thế nào hoặc anh ta đã làm được gì cho Chúa. Nhưng Kinh Thánh nói rằng bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân — một tín đồ của Đấng Christ — bởi đức tin xác tín những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn qua Chúa Giê-xu Christ.

Theo như **Cô-lô-se 1:21-22**, địa vị của bạn là gì trong mối liên hệ với Chúa trước khi Chúa Jesus cứu bạn?

Đức Chúa Trời làm gì để giúp bạn bước vào mối liên hệ với Ngài?

Bây giờ, Đức Chúa Trời nhìn bạn như thế nào?

Khi chúng ta hiểu những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Người **Ê-phê-sô 2:4-5, 8-9** miêu tả sự tha thứ của Chúa và đề nghị mối quan hệ như một món quà.

Ngài nói vai trò của bạn là gì trong việc làm cho mối quan hệ này trở nên khả thi?

Chúa nói vai trò của bạn trong việc làm cho mối quan hệ trở nên khả thi là gì?

*Bạn nghĩ điều đó có ý nghĩa gì khi đặt đức tin trong Chúa Jesus để cứu bạn?*

*Giả sử bạn đang đứng trước Chúa và Ngài hỏi bạn: "Tại sao Ta phải cho con cùng Ta lên thiên đàng?" Bạn sẽ trả lời như thế nào?*

*Những gì Chúa đã làm cho bạn có ảnh hưởng thế nào đến thái độ của bạn đối với Ngài?*

## Ba Khía Cảnh Trong Mối Quan Hệ của Bạn với Chúa

Mục đích của Chúa Giê-xu khi từ bỏ sự sống của Ngài là để bạn có một đời sống mới thông qua mối quan hệ của bạn với Ngài.

Dựa trên **Giăng 10:10** và **II Cô-rinh-tô 5:17**, hai khía cạnh của cuộc sống mà Chúa đã tạo điều kiện cho bạn trải nghiệm là gì?

*Những điều này sẽ mang đến những thay đổi gì trong đời sống hàng ngày của bạn?*

Kinh Thánh viết về khía cạnh thứ ba trong cuộc sống mới của bạn từ Chúa. Đọc **1 Giăng 5:11-13**.

Nếu bạn đã cầu xin Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, bước vào cuộc đời bạn, thì điều gì khác mà bạn đã nhận được?

*Khi nào thì cuộc sống vĩnh cửu này bắt đầu? Cho đến khi nào thì nó kết thúc?*

Chúa Giê-xu mô tả sự sống đời đời như thế nào trong **Giăng 17:3**?

Mối liên hệ của bạn bắt đầu với Chúa là đời đời và tiếp tục mãi mãi, cho dù có những thời điểm khó khăn và thậm chí là cái chết thuộc thể. Đây là mối liên hệ đặc biệt nhất mà bạn có và bạn có thể nương dựa vào.

## Sự Chắc Chắn Trong Mối Quan Hệ của Bạn với Chúa

Sự tin tưởng là một yếu tố thiết yếu trong một mối quan hệ. Cơ Đốc Giáo dựa trên đức tin, nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng bạn có thể tin vào mối quan hệ an toàn của mình với Chúa. Hãy nhìn lại câu được đánh dấu trong **I Giăng 5:13**.

Vì bởi đức tin, bạn đã cầu xin Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời mình, nên Chúa đã hứa điều gì mà bạn có thể biết chắc chắn?

*Nếu bạn chết đêm nay, bạn có chắc chắn rằng bạn sẽ được sống đời đời với Đức Chúa Trời không?*

**Hoàn toàn không chắc chắn 0% —> 100% Rất chắc chắn**

Khi Chúa ban cho chúng ta những lời hứa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể chắc chắn rằng đó là lẽ thật vì Chúa không nói dối. Những lời hứa của Ngài sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ của bạn với Ngài.

**Hê-bơ-rơ 13:5-6** là một lời hứa tuyệt vời nữa thể hiện sự cam kết của Chúa với bạn.

Chúa ban cho bạn sự đảm bảo nào trong câu này?

*Sự hiểu biết về lẽ thật này có ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của bạn với Chúa?*

Có những thời điểm mà bạn thấy thật khó để cảm nhận Đức Chúa Trời đang ở cùng bạn, nhưng mối liên hệ của bạn với Ngài là dựa vào lời hứa chắc chắn của Ngài chứ không dựa vào cảm giác của bạn.

*Rô-ma 8:38-39* khích lệ bạn như thế nào khi bạn nghi ngờ rằng Đấng Christ có ở trong đời sống bạn không?

## I Giăng 5:11-13

Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống này ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết điều này cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời.

## Giăng 17:3

'Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Jê-sus Christ là Đấng Cha đã sai đến.'

## Hê-bơ-rơ 13:5-6

Trời có phán: "Ta sẽ chẳng lia con, chẳng bỏ con đâu." Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: "Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được?"

## Rô-ma 8:38-39

Vì tôi đoán chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jê-sus, Chúa chúng ta.